

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า  
กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายจัดซื้อจัดหาคement



## สารบัญ

---

1.	บทนำ	3
2.	ความคาดหวังต่อลูกค้า	4
2.1	อาชีพอนามัยและความปลอดภัย	4
2.2	จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ	5
2.3	สิทธิมนุษยชน	6
2.4	การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม	7
2.5	ความยั่งยืนทางธุรกิจ	7
3.	นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า	
4.	รายละเอียดการติดต่อ	10
5.	ระยะเวลาและขอบเขตของการผูกพัน	11
6.	การลงนามรับทราบของลูกค้า	12

## 1. บทนำ

---

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดใน การทำเช่นนั้นเรามีความแน่วแน่ที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรสำคัญสี่ประการของบริษัท นั่นก็คือ ทำงานเป็นทีม, ทำสิ่งถูกต้อง, กล้าคิด กล้าทำ และห่วงใย...ใส่ใจอนาคต

กลุ่มบริษัทยืนหยัดดำเนินงานตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด และเราก็ปรารถนาให้ลูกค้าของเราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้ นโยบายของกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานตามภาระผูกพันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ โดยมีหลักแห่งศักดิ์ศรีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเป็นแนวทาง

ดังนั้น บรรดาผู้ค้าของกลุ่มบริษัทจึงมีภาระผูกพันในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศที่เข้าไปตั้งสำนักงานหรือเข้าไปดำเนินการ ในขณะที่เดียวกันต้องคงไว้ซึ่งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมทางธุรกิจ หลักมนุษยธรรม การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของธุรกิจ ตามที่หลักจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้กำหนดเอาไว้

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ กระตุ้นให้ลูกค้าลงมือปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ หลักการนี้ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมทางธุรกิจให้เข้มข้นมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ทางกลุ่มบริษัทคาดหวังว่าลูกค้าจะเรียกร้องให้ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของตนเองยอมรับและนำเอาหลักการนี้ไปใช้ด้วยเช่นกัน

## 2. ความคาดหวังต่อคู่ค้า

### 2.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่ค้าของกลุ่มบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา ช่างสัญญาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยการลดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานลง คู่ค้าจะต้องมีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทด้วย

**ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน :** คู่ค้าจะต้องทำตามกฎหมายและระเบียบในระดับท้องถิ่นและประเทศในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อมายังหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กลุ่มบริษัทประกาศใช้ คู่ค้าจะต้องลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม มีการควบคุมทางวิศวกรรมและมีระบบการบริหารที่ดี อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เครื่องมือรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการจัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยรวมทั้งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้การฝึกฝนเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คู่ค้าควรส่งเสริมให้พนักงานของตนรายงานปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่เสมอ

**อาชีวอนามัย, การบาดเจ็บและการเจ็บป่วย :** คู่ค้าควรจะมีความแน่ใจว่าสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานนั้นมีความสะอาด ได้รับการบำรุงรักษา รวมทั้งมีกระบวนการติดตั้งและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย มีการเก็บสถิติและรายงานอาการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมทั้งมีการสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและลงมือแก้ไขปัญหายอย่างเหมาะสม

**การเตรียมการเพื่อความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน:** คู่ค้าควรใช้ระเบียบอันเข้มงวดในการเลือกหน่วยงานหรือบริษัทที่จะเข้ามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยจะต้องมีการประเมินและดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ อย่างเหมาะสมอันจะลดผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีระบบแจ้งสถานการณ์ต่อพนักงานและมีแผนการอพยพ มีการฝึกซ้อมและฝึกฝนพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งมีอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้และเครื่องมือดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

## 2.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

คู่ค้าจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจเมื่อทำธุรกิจกับกลุ่มอินทรี กรุ๊ป โดยจำแนกได้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้:

**ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ:** คู่ค้าจะต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทุกครั้งกับอินทรี กรุ๊ป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ค้าพึงดำเนินการอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อันเหมาะสม และเคารพต่อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

**การทำตามระเบียบและกฎหมาย:** คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศหรือว่าระหว่างประเทศ ธุรกรรมและการดำเนินงานใด ๆ ของคู่ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาต หรือได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ทรงสิทธิ์อย่างเป็นทางการก่อนทุกครั้ง

**สินบนและการทุจริต :** คู่ค้าจะต้องไม่ยินยอมหรือเกี่ยวข้องกับกาให้สินบนหรือทุจริตไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น การจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชา หรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะนำมาซึ่งการตัดสินใจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนสัญญาจนกระทั่งถึงการดำเนินการทางกฎหมาย ทางอินทรี กรุ๊ป จะไม่ยอมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนสัญญาอันเนื่องมาจากการทุจริตดังกล่าว

**การรักษาความลับ:** คู่ค้าจะต้องรักษาข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิคและการเงิน ตลอดจนการติดต่อทางด้านธุรกิจของอินทรี กรุ๊ปเป็นความลับ และห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินคงทนของอินทรี กรุ๊ป อย่างไม่เหมาะสม

**การแข่งขันและต่อต้านการผูกขาด:** คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจแบบโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายการแข่งขันเสรี/ต่อต้านการผูกขาด

**ผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าจะต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หากว่าคู่ค้ามีสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว คู่ค้าจะต้องแจ้งกับกลุ่มบริษัททราบโดยเร็วที่สุด โดยผลประโยชน์ทับซ้อนในที่นี้ หมายถึงสถานการณ์ที่คู่ค้าอยู่ในสถานะที่จะได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากความสัมพันธ์ทั้งทางส่วนตัวหรือทางกฎหมายซึ่งมีผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของพนักงาน ผู้บริหาร ที่ปรึกษา กรรมการของกลุ่มบริษัท หรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง

**ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าจะต้องพัฒนาและดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ ทางทั้งในพื้นที่หรือในอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะนำเอาความมั่นใจในภาระหน้าที่ต่อสังคมไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

## 2.3 สิทธิมนุษยชน

คู่ค้ามีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพสิทธิของพวกเขา รวมทั้งปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคำปฏิญาณ ในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติที่นานาชาติได้พิจารณาเอาไว้ การปฏิบัติเช่นนี้ครอบคลุมแรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานชั่วคราว แรงงานอพยพ นักศึกษา ผู้รับช่วงสัญญา พนักงานโดยตรงของบริษัท และแรงงานในรูปแบบอื่น ๆ

**แรงงานที่ถูกบีบบังคับ :** คู่ค้าจะต้องไม่ใช้แรงงานจากผู้ที่ไม่สมัครใจ ซึ่งอาจจะโดนบังคับด้วยการข่มขู่ว่าจะถูกลงโทษ หรือบังคับให้ทำงานล่วงเวลา ใช้แรงงานที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แรงงานที่มาทำงานใช้หนี้ แรงงานนักโทษที่ถูกบังคับให้มาทำงาน แรงงานทาส หรือผู้ที่อยู่ในภาวะจำยอมบางอย่าง

**แรงงานเด็ก:** ห้ามใช้แรงงานเด็กไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แรงงานเด็กในที่นี้หมายความว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ยินยอมให้จ้างงานได้ และห้ามเด็กทำงานที่จะส่งผลต่อจิตใจ ร่างกาย สภาวะทางสังคม หรือศีลธรรม อันเป็นภัยต่อตัวเด็ก รวมทั้งการเข้าไปแทรกแซงการเรียนของเด็กอย่างไม่เหมาะสม

**ค่าแรงและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ :** ค่าชดเชยที่จ่ายให้แก่แรงงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะ เป็นค่าแรงที่อิงตามฐานค่าแรงขั้นต่ำ ค่าทำงานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่คู่ค้าจะต้องรับผิดชอบในฐานะนายจ้างหรือผ่านองค์กรอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยจะต้องจ่ายให้ตรงตามเวลาและเต็มจำนวนตามสิทธิของแรงงาน และจะต้องเก็บหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวไว้เพื่อให้พร้อมต่อการตรวจสอบภายหลังด้วย

**ชั่วโมงการทำงาน:** คู่ค้าจะต้องกำหนดชั่วโมงการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอื่นใดที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนชั่วโมงทำงานประจำวัน การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

**การไม่เลือกปฏิบัติ:** คู่ค้าจะต้องดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมายแรงงาน กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีพื้นฐานมาจากเผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สัญชาติ หรือข้อที่ต้องห้ามทางกฎหมายอื่น ๆ

**อิสระในการรวมกลุ่ม:** ในการดำเนินการตามกฎหมายท้องถิ่น คู่ค้าต้องเคารพสิทธิของแรงงานที่จะจัดตั้งหรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานใดก็ได้ที่พวกเขาสมัครใจ รวมทั้งสิทธิ ในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองหรือเข้าร่วมในการรวมตัวในแบบที่ไม่มีควมรุนแรง รวมทั้งต้องเคารพสิทธิของแรงงานที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

## 2.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าต้องมีความรับผิดชอบในการป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันต้องเอาใจใส่กับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชนด้วย

**การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม:** ลูกค้าต้องทำตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานใดๆของลูกค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งได้รับใบอนุญาตเพื่อให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

**การบริหารจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม:** ลูกค้าจะต้องบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพลังงาน น้ำ ขยะ สารเคมี มลภาวะทางอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ลูกค้าที่ถูกระบุว่ามีการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงควรจะมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ มาตรฐานในพื้นที่หน่วยงาน

## 2.5 ความยั่งยืนทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทส่งเสริมและกระตุ้นให้ใช้มาตรฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความยั่งยืน และสิ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญในกลยุทธ์การจัดซื้อและพัฒนาลูกค้า โดยกลุ่มบริษัท มีความคาดหวังว่าลูกค้าจะเดินหน้าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพและบริการ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านจริยธรรม การค้าขายและทำธุรกิจ เทคนิค สิ่งแวดล้อม สังคม จนถึงความปลอดภัยและสุขภาพด้วย

### 3. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

---

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัททั้งหมดในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้านี้ (“นโยบาย”) โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

#### ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ คือ (ก.) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ลายมือชื่อ ข้อมูลชีวมิติ (ข.) ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ Line Account (ค.) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ง.) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เช่น GPS (จ.) ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น พนักงาน ตัวแทน ผู้ติดต่อ ผู้ขนส่ง ซึ่งท่านรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายนี้แล้ว และ (ฉ.) ข้อมูลการติดต่อและทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการเข้าใช้งานระบบจัดซื้อ (รวมถึงระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) การเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต (URL) ข้อมูลหน้าเพจที่ท่านเข้าชม ประวัติและรายละเอียดการซื้อขาย การให้บริการ การเข้าประเมิน และการติดต่อสื่อสารต่างๆ

#### แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้คือ (ก.) จากท่าน เช่น การเข้าประเมิน การทำสัญญา การซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการ การดำเนินธุรกิจกับลูกค้า อีเมล โทรศัพท์ โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (ข.) จากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับท่าน

#### วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ (ก.) การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินธุรกิจและธุรกรรมกับลูกค้า รวมทั้งการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ข.) การประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญานโยบายและระเบียบต่างๆ (ค.) การป้องกันความสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งที่เป็นของหรือที่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ง.) การตรวจสอบ การศึกษาวิจัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพัฒนา การปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (จ.) การดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดการ การป้องกัน และการพัฒนาเกี่ยวกับความ



ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการเข้าออกพื้นที่ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และ (จ.) การปฏิบัติและรักษาสีตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

### **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (ก.) บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งใน และต่างประเทศ (ข.) บุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทนายความ นักบัญชี และ (ค.) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่อยู่ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยได้ใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการนั้น

### **ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้ และตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจมีในอนาคต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจนกว่าท่านจะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งนี้ เมื่อความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหมดลง กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมาย

### **สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย**

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา ขอโอนข้อมูล ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คัดค้านการประมวลผล ระบุการใช้หรือจำกัดการประมวลผล ขอให้ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ท่านสามารถเพิกถอน ความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา โดยในกรณีที่ท่านเพิกถอน ความยินยอมนั้น ท่านจะเสียสิทธิในการเข้าประมูล การทำธุรกรรม หรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้

### **การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะพิจารณาทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ บริษัทกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบจัดซื้อ อีเมลล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

## 4. รายละเอียดการติดต่อ

---

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน: จัดซื้อจัดหาคement

สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต  
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-797-7000 ต่อ 7373 อีเมล: [finance-servicedesk@siamcitycement.com](mailto:finance-servicedesk@siamcitycement.com)

## 5. ระยะเวลาและขอบเขตของการผูกพัน

---

กลุ่มบริษัทใช้หลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้กับคู่ค้าทุกรายและใช้เป็นพื้นฐานในการติดต่อ ประสานงานทั้งกับคู่ค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ทั้งนี้ หลักจรรยาบรรณยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ที่กลุ่มบริษัทจะทำธุรกิจด้วย คู่ค้ารายใหม่จะต้องได้รับการประเมินว่ามีการดำเนินงานและมีระบบที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้ หลักจรรยาบรรณนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่คู่ค้าไม่สามารถต่อรองได้ กลุ่มบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ค้าจะเคารพและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท

หากคู่ค้ายังไม่ได้ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณดังที่ได้กำหนดไว้ คู่ค้าจะต้องจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้บรรลุตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนดชัดเจน (ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมของคู่ค้าดังกล่าว) และกลุ่มบริษัทจะคอยตรวจสอบความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทอาจจะยกเลิกหรือเพิกถอนความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจซ้ำกันหลายครั้ง รวมทั้งคู่ค้าที่ปฏิเสธการจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในช่วงเวลาที่มีการคัดเลือกคู่ค้า ทางกลุ่มบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคู่ค้าที่ไม่ได้ดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งระเบียบและกฎหมายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

## 6. การลงนามรับทราบของลูกค้า

---

ด้วยการลงชื่อในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจ “หลักจรรยาบรรณธุรกิจ ของ อินทรี กรุ๊ป” อย่างละเอียดก่อนที่จะลงนาม ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าบริษัทที่ข้าพเจ้าเป็นตัวแทน จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน “หลักจรรยาบรรณธุรกิจของอินทรี กรุ๊ป ” และให้ความยินยอมกับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงตามนโยบายดังกล่าวทุกประการ

**ลงนามและประทับตราโดยลูกค้า**

ชื่อบริษัท:.....

ชื่อ-สกุล: .....

ตำแหน่ง: .....

ลายเซ็น: .....

วันที่:.....

ประทับตราบริษัท:



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน

ฝ่ายจัดซื้อจัดหาคement

สถานที่ติดต่อ: 199 อาคารคอลลีมนัทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-797-7000 ต่อ 7373 อีเมล: [finance-servicedesk@siamcitycement.com](mailto:finance-servicedesk@siamcitycement.com)